



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

ที่ ตง ๗๒๐๑/

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ที่ ๖๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและเป็นการกระจายอำนาจในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น นั้น

จึงขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย ของ นางนริศรา นุ่นชุมผล ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓) ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการปฏิบัติราชการแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนริศรา นุ่นชุมผล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/คำสั่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายสรวิศย์ คงอ่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

รายงานการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ - พฤษภาคม ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ลำดับ	เรื่อง	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
			มี	ไม่มี			
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล							
๑	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑) จัดกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ประเพณีเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ๓ แห่ง - กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ (วัด สำนักสงฆ์ ศูนย์เด็ก) ๕ ครั้ง - ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนให้มีความปลอดภัย ๑๒ หมู่บ้าน		/	บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ	-	
๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑) ฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่สมาชิก อปพร. และพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ ครั้ง		/	-บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ	-	-ควรให้มีน้ำประปาบริการอย่างทั่วถึง -ควรขอความร่วมมือประชาชนตัดต้นไม้เพื่อป้องกันवादภัย
		๒) การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย (वादภัย ๖ ครั้ง, อัคคีภัย ๑ ครั้ง, ภัยแล้ง ๑ ครั้ง)		/	-ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือทันท่วงที		
๓	งานสวัสดิการสังคม	๑ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		/	-บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ	-	
		๒ การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์		/	-ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการครบถ้วน		
		๓ การจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง		/	-การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย		
		๔ การป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ (โรคพิษสุนัขบ้า/ไข้เลือดออก)		/	-ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่		
		๕ การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ ๑ ครั้ง		/	-ลดการเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนปลอดภัย		
๔	งานกิจการประปา	๑ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการบริการและบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๘ กลุ่ม		/	-การให้บริการระบบประปาหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. เร่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดำเนินงานกิจการระบบประปาหมู่บ้าน	
		๒ การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ กลุ่ม		/	-บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ		

ลำดับ	เรื่อง	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	ปัญหา/อุปสรรค		ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
			มี	ไม่มี			
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล							
๕	งานกองทุนหลัก- ประกันสุขภาพ	๕.๑ การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล ๑ โครงการ ๓ กิจกรรม ๕.๒ การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข สถานศึกษา องค์กรเอกชน และประชาชน เน้นการส่งเสริม สุขภาพประชาชน จำนวน ๔๑ โครงการ		/	การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย	ควรประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการดำเนิน กิจกรรมของภาค ประชาชนให้มีความ ต่อเนื่องครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย	
๖	งานกิจการสภา อบต.	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		/	การดำเนินงาน อบต. เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เกิดประโยชน์ต่อประชาชน	-	
กองคลัง							
๑	งานเก็บรักษาเงิน	มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน/ มีการรายงานเงินคงเหลือ		/	การรายงานเงินคงเหลือบางครั้ง ไม่ได้ดำเนินการภายในวันนั้น	ควรกำชับผู้เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	
๒	งานรับเงิน/ เบิกจ่ายเงิน	การรับเงิน เบิกจ่ายเงินมีการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ มีการ ออกหลักฐานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน จัดเก็บเพื่อตรวจสอบ ครบถ้วน		/	การรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	-	
กองช่าง							
๑	งานประสาน สาธารณูปโภค	๑ การก่อสร้างถนนในพื้นที่ จำนวน ๗ สาย ๒ การก่อสร้างระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบล ๒ กลุ่ม ๓ การปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๑๒ หมู่บ้าน ๔ การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและทางระบายน้ำ ๑ ครั้ง ๕ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.หนองช้างแล่น ๑ แห่ง ๖ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง ๑ คัน		/	การดำเนินงานโครงการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	-	
	งานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย	การดำเนินงานตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย		/	ดำเนินการเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย	-	